

ที่ LTS. 011/2567

14 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU โดยมีมูลค่า 90 ล้านบาท เพื่อรองรับบริการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์สำหรับบริการทางด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) และจัดเก็บข้อมูลกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ("CMKL University")

การเข้าทำรายการในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทที่จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป") ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯประจำไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 29.05 และเมื่อบริษัทฯ พิจารณารายการนี้รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเกณฑ์ที่ได้มาสูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มีขนาดรายการรวมเท่ากับ ร้อยละ 29.05 ทำให้รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภท 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และจะต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  
1265 ซอยพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทร : 02 3742732

ทั้งนี้ การทำรายการข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โฟ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  
เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อ เครื่อง GPU**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU โดยมีมูลค่า 90 ล้านบาท เพื่อรองรับบริการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์สำหรับบริการทางด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) และจัดเก็บข้อมูลกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ("CMKL University")

การเข้าทำรายการในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทที่จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป") ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯประจำไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 29.05 และเมื่อบริษัทฯ พิจารณารายการนี้รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเกณฑ์ที่ได้มาสูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ มีขนาดรายการรวมเท่ากับ ร้อยละ 29.05 ทำให้รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภท 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และจะต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

**2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

ผู้ซื้อ : บริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด

คู่สัญญา : มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ("CMKL University") เพื่อดำเนินการภายใต้สัญญาบริการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์และบริการจัดเก็บข้อมูล

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน): คู่สัญญาทั้งหมดข้างต้นไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



**3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา**

ตามสัญญาบริการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์และบริการจัดเก็บข้อมูล จะมีการลงทุนซื้อเครื่อง GPU ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 90 ล้านบาท โดยบริษัท ฯ คาดการณ์ว่ามีการส่งมอบเครื่องดังกล่าวให้กับลูกค้าภายในเดือน พฤศจิกายน 2567 – เดือนธันวาคม 2567 และโดยจะเริ่มให้บริการและรับรู้รายได้ ภายในไตรมาส 4 ของปี 2567

**4. ประเภทและขนาดรายการ**

การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยมีขนาดรายการในการทำธุรกรรมนี้ เท่ากับร้อยละ 29.05 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (%)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ	$(90\% * 1,000,000) * 100 / 309,836,178$ ล้านบาท	29.05
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน		ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	96,525,000 ล้านบาท $* 100 / 460,836,821$ ล้านบาท	20.95
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์		ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้และขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รวมเท่ากับร้อยละ 29.05 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

**5. มูลค่ารวมของรายการ / สินทรัพย์ที่ได้มา**

สัญญาบริการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์และบริการจัดเก็บข้อมูล จะมีการลงทุนซื้อเครื่อง GPU ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 90 ล้านบาท

#### 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าลงทุน

มูลค่าการลงทุนดังกล่าวผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่บริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ "เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ" จำนวน 90 ล้านบาท

#### 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากการที่บริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งอยู่ในฐานะ "เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ" ได้ลงนามในสัญญาบริการจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์และบริการจัดเก็บข้อมูลกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ("CMKL University") จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI)

#### 8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน

การเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ

#### 9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งอยู่ในฐานะ "เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ" โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ (ตาม MRR) + 0.25 % คิดเป็น 7 % ต่อปี

#### 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่บริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ "เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ" จำนวน 90 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนที่เสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต

#### 11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการท่านใด มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อที่ 10

#### 12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็น



ส่งที่ส่งมาด้วย

สาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญผิดใน  
สาระสำคัญ